



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 9 / 2568

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด  
กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”  
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”  
ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 และมีข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 20 โครงการวิจัย จากทั้งหมด 100 โครงการวิจัย และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวน ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าโครงการวิจัย มานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) การมีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับกลไกในพื้นที่ 2) รูปธรรมการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างขึ้น 3) ความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย 4) โอกาสความเป็นไปได้ในความสำเร็จและความยั่งยืน และ 5) ทุนเดิมและศักยภาพของนักวิจัย ที่จะดำเนินการในพื้นที่ โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่ง หนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญา รับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียด และกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ เท่านั้น

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ [www.nriss.go.th](http://www.nriss.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2568

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด  
 กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”  
 ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”  
 ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัด
1	4837539	การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้มรดกโลก เพชรบูรณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	รศ.ดร.กาญจน์ คุ่มทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2	4837676	ฉะเชิงเทราเมืองสร้างสรรค์ : การขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ภายใต้บริบทประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างอัตลักษณ์เมืองเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	นางดวงฤดี จำรัสธนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
3	4837497	พื้นที่ชีวิต คีนชีวา สร้างคุณค่าเมืองวาริน : การออกแบบนิเวศการเรียนรู้ของย่านเมืองเก่าวารินชำราบด้วยซอฟต์แวร์เวอร์และทุนทางวัฒนธรรม	ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปีตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4	4837560	เมืองแห่งการเรียนรู้ “ธาตุพนม” มรดกวัฒนธรรมข้าว โอกาสพระธาตุพนมสู่โอกาสสร้างอาชีพจากฐานทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม	ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู มหาวิทยาลัยนครพนม
5	4837620	พระปฐมเจดีย์ : การยกระดับคุณค่าเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยกลไกด้วยการบริหารแบบภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	นายคณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
6	4837656	การขับเคลื่อนสามภูมินิเวศแห่งการเรียนรู้ ลาดกระบังสู่ระบบนิเวศของเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเมือง	รศ.ดร.จรัสวรรณ โกยวานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7	4837673	การยกระดับและขับเคลื่อนจังหวัดอ่างทองสู่เมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8	4837683	การออกแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ตามความหมาย เมิงเว : วัฒนธรรม อัตลักษณ์ผู้ไทเรณูนคร นครพนม	ผศ.ดร.กัญญา มิชะมา มหาวิทยาลัยนครพนม
9	4837729	จะ-เลิร์น (learn)-เมือง : การพัฒนาโลกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานของทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	นางสาวธนวดี ละม่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10	4837392	การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพื้นที่เมืองนครราชสีมา	ผศ.ดร.วิรัชยา เชื้อจันทิก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11	4837598	การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงวัยในชุมชนเขตสายไหม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนเคลื่อนที่อาหารการเกษตรดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย	รศ.ดร.อัจฉรา ประเสริฐสิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัด
12	4837649	นครนนทบุรี เมืองแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงวัยที่ผสมผสานหุ ปัญญาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะ แบบองค์รวมที่ยั่งยืน	ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ  
ผู้เชี่ยวชาญ และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณ  
ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ เท่านั้น

สงวนลิขสิทธิ์